

คูดวงออนไลน์

(5 สิงหาคม 2560)

โดย ธรรมาธิปติ

เลือกเดินในแนวทางที่มนุษย์เลือกได้ คือ การเดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้า

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สักดาห้นี้เป็นคิวของคุณส้ม เกิดวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2517 เวลา 06.30 น. กระบี่ เพศชาย

คุณส้มเขียนมาว่า “หลายปีมาแล้ว ผมได้ขออนุเคราะห์อาจารย์วิเคราะห์ดวงชะตาพ่อแม่ลูก ใช้ชื่อว่า ส้ม ซึ่งอาจารย์ได้ให้วิทยาทานชี้แนะแนวทางให้ข้อคิดในการปรับมาใช้ในชีวิตประจำวัน อาจารย์เคราะห์ว่า ดวงชะตาผมจะหมดเคราะห์ในเดือนพฤษภาคม 2560 ตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้ ผมไม่เคยใช้ชีวิตประมาท สะสมบุญกุศลตามที่อาจารย์แนะนำ ตอนนี้พ่อแม่ลูก อยู่ด้วยกันตามอัธยาศัยปรมาณ มีความพอเพียงในชีวิต ลูกสาวอายุ 13 ปี เรียนมัธยมปีที่ 1 อาจารย์เคยเปรียบเทียบเธอคือผ้าขาว ศาสตร์แห่งโหราศาสตร์แห่งโหราศาสตร์ทำให้ชีวิตผมตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ผมขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ”

คำถามแรก ขณะนี้ ชีวิตดีหรือร้ายอย่างไร มีแนวทางแก้หรือไม่หลังผ่านช่วงเคราะห์

ก่อนอื่นผมขอพูดย้อนหลังไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาของคุณส้มเสียก่อน ในช่วงที่ผมพยากรณ์ให้คุณเมื่อปีพ.ศ. 2557 นั้น เป็นช่วงที่ราหู(๘)เสวยอายุคุณพอดี ราหู(๘)ของคุณอยู่ในเรือนของอังคาร(๓)ราหู(๘) จึงทำร้ายอังคาร(๓) ซึ่งเป็นต้นเหตุอย่างรุนแรง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงท้ายๆของการเสวยอายุของราหู(๘) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปีพ.ศ. 2556 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นตอนที่ราหู(๘)เสวยอายุ และ อาทิตย์(๑)แทรก ทำให้คุณมีปัญหาในเรื่องงาน เรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยให้การสนับสนุน และมีปัญหาเรื่องรายรับมากพอสมควร รวมทั้งมีปัญหาเรื่องงานที่อาจจะต้องถูกโยกย้ายที่ทำงานด้วย

ปัญหายังต่อเนื่องเรื่อยมา จนกระทั่งสิ้นเดือนสิงหาคม ปีพ.ศ. 2559 เมื่อจบสิ้นช่วงเวลาของราหู(๘)เสวยอายุ หลังจากนั้นก็จะช่วงเวลาพิเคราะห์(๕)จะเสวยอายุคุณ พิเคราะห์(๕)จะมีอิทธิพลต่อดวงชะตาของคุณอย่างมากจากนี้ไปเป็นเวลา 16 ปี จนกระทั่งปลายปี พ.ศ. 2575

เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง ราหู(๘) เสวยอายุ กับ พิเคราะห์(๕) เสวยอายุคุณ ก็ต้องบอกว่า ช่วงพิเคราะห์(๕)เสวยอายุ จะช่วยผ่อนคลายความร้ายกาจของดวงชะตาของคุณได้มากที่สุด แม้ว่า พิเคราะห์(๕) อาจจะให้คุณแก้ดวงชะตาไม่เต็มทีนักก็ตาม

นั่นคือ ผลกระทบของดาวเสวยอายุที่มีต่อดวงชะตาของคุณ

แต่ขณะนี้ สิ่งที่คุณจะต้องพบก็คือ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากดาวเสาร์(๗) ในช่วง 2 ปีเศษข้างหน้า

ขณะนี้ ดาวเสาร์(๗)กำลังพักร์ในราศีพิจิก ทับลัคนา และดาวพุธ(๔)ของคุณ อาจจะ使你สัมผัสมีความเครียด และรู้สึกทุกข์ร้อนใจเหมือนถูกกดดันในบางเรื่อง หลังจากนั้น ดาวเสาร์(๗)ก็จะเดินหน้าโคจรตามปกติ

สิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังในอนาคตเดือนสองเดือนข้างหน้านี้เป็นต้นไปก็คือ ระวังสุขภาพของคุณเอง หรือ สุขภาพของบุคคลเพศชายในครอบครัวคุณ เช่น บิดา

สิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือ อาการทางหัวใจ ซึ่งอาจจะเกิดจากความเครียด อาการเกี่ยวกับสายตา เป็นต้น

นอกจากนี้ ก็ต้องระวังในเรื่องงานด้วย ต้องทำงานด้วยความระมัดระวัง อย่าประมาทเลินเล่อเด็ดขาด อาจจะให้เกิดคดีความฟ้องร้องได้เลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพงานของคุณที่สัมผัสเสี่ยงอยู่แล้ว

คำถามที่สอง หากผมมุ่งปฏิบัติธรรม แต่ยังเป็นฆราวาสถือศีล 5 อย่างสูงที่สุดสม่ำเสมอ ศีล สมาธิ ปัญญา เพียรพยายามสะสมขึ้นไป พร้อมกุศลกรรมบถ10 อนาคตทางธรรมผมจะก้าวหน้าหรือไม่ ผมจะเอามาใช้ทางโลก

ขอให้ตั้งใจทำต่อไปเถิด โดยไม่ต้องคิดว่าจะก้าวหน้าหรือไม่ หากคุณคิดว่า แบบนี้จะก้าวหน้าหรือไม่ แบบนี้จะไม่ก้าวหน้า มันก็จะพลาดทำให้เกิดความทุกข์ เท่ากับไปยึดติดกับการภาวนาปฏิบัติว่าจะให้ผลแก่คุณตามที่คาดหวังหรือไม่ กลายเป็นความทุกข์ แทนที่จะเป็นบุญกุศลต่อตัวเอง

การทำสิ่งที่ เป็นบุญ เป็นกุศลนั้น ผู้ทำย่อมรู้ตัวดีว่า ทำแล้วมีความสุขหรือไม่ หากทำแล้วมีความสุข ก็ทำต่อไปเถิดครับโดยไม่ต้องคิดว่า อนาคตทางธรรมจะก้าวหน้าหรือไม่ เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้า ทำดีแล้วก็คือการไปถึงจุดที่ลดละความเป็นตัวตน อตต และ การยึดมั่น

ขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยครับ ที่ตั้งใจใฝ่หาทางธรรมซึ่งเป็นที่ยึดมั่นที่ดีที่สุดของมนุษย์ทุกคน

สุดท้ายก็ขอให้ คุณ สัม ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่สะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน

พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ thammathipty@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของคุณ วันดี ครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ชอกซอนตะลอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะ ครับ)

